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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 
 
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  

ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน หลีกภัย ประธานสภา และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
 
 

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายขจิตร  ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย  
 ประเด็นค าถาม คือ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๔ มีเนื้อหามุ่งที่จะรวบ
อ านาจทางการศึกษาเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ค าสั่งดังกล่าวลงนามโดยรัฐมนตรีอาศัยอ านาจใด
ในการออกค าสั่ง หากจะรวบอ านาจเหตุใดจึงไม่แก้กฎหมายการศึกษาก่อน  การด าเนินการตามค าสั่งนี้เป็นการ
สืบเนื่องมาจากค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ได้วิเคราะห์ค าสั่ง คสช. นี้กับกฎหมายการศึกษากับการกระจาย
อ านาจอย่างไรหรือไม่ จะด าเนินการวิธีใดเพ่ือยกเลิกค าสั่งที่สืบทอดมาจากอ านาจเบ็ดเสร็จ 

 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาแบ่งได้ ๔ ส่วน แต่ก็จ าเป็นต้อง
พัฒนาการศึกษาในรูปแบบบูรณาการเพราะในแต่ละจังหวัดมีบริบทการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัย หากจะขับเคลื่อนไปทางใดในแต่ละจังหวัดต้องมี
ความสอดคล้องกันในเรื่องนโยบายเพ่ือตอบโจทย์ของจังหวัดนั้น ๆ เช่นตัวอย่างต้องการให้เด็กมาเรียนโรงเรียน
อาชีวะ มีการพูดคุยกันทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะหน่วยงานอยู่ในส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านัก สพฐ. ส านักอาชีวะ 
ส านักเอกชน ส านัก กศน. ก็ต้องมาพูดคุยกันว่าในแต่ละจังหวัดนั้น ๆ ความต้องการหรือแนวโน้มจะเป็นอย่างไร 
เมื่อมีความเข้าใจร่วมและตรงกันแล้ว ก็ได้ตั้งคณะท างานซึ่งมีสัดส่วนมาจากบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

เขามีความตั้งใจ ความมั่นใจที่จะสามารถรวมพลังเพ่ือการศึกษาในแต่ละจังหวัด โดยทางส านักงานเขตพ้ืนที่
ท างานอย่างหนักในการที่จะวางแผนเบื้องต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นแผน ไม่ใช่การรวบอ านาจหรือเอาอ านาจจากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมา การท าเช่นนี้เพ่ือให้เห็นภาพชัดว่าในจังหวัดหนึ่ง หากจะพัฒนาเรื่องการศึกษา ควรจะพัฒนาใน
รูปแบบใด ต้องเพ่ิมโรงเรียนหรือไม่ โรงเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายหรือไม่ ค าสั่งนี้จึงเป็นค าสั่งตั้งคณะท างาน
ติดตามงานทาง สพฐ. ได้ท ามาอย่างหนัก จากนั้นต้องมาคุยกันว่าหากท าร่วมกันแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียนในจังหวัดนั้น ๆ นี่คือที่มาที่ไปของ
ความคิดในการที่จะบูรณาการการศึกษาในแต่ละจังหวัด ส าหรับค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๔ นั้น ออกตามมาตรา ๑๒ 
ของกฎหมายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดว่า “กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่ ครม. ก าหนด หรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการเป็นผู้ช่วยสั่ง และปฏิบัติราชการก็ได้” ออกโดยรวมพลังของทุกภาคส่วนในกระทรวงศึกษาพยายาม
ที่จะบูรณาการด้านการศึกษา 

ส าหรับค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ได้ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และทราบถึงข้อกังวลของ
หลายฝ่าย ซึ่งจะได้หาทางออกที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกันในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจะหาค าตอบที่เหมาะสม 
มั่นใจว่าสามารถหาทางออกที่ท าให้บุคลากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานของ
ส านักงานปลัด สพฐ. หรืออาชีวะ มีความสบายใจว่าได้ค านึงถึงโอกาสและความก้าวหน้าของแต่ละท่านในแต่ละแท่ง 

๒. กระทู้ถาม ของ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคพลังประชารัฐ 
 ประเด็นค าถาม คือ มาตรการการให้การช่วยเหลือของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจต่อพ่ีน้องประชาชน
ที่กระทรวงการคลังได้รับผิดชอบอยู่ในรอบการระบาดรอบที่ ๒ ของโควิด-๑๙ (COVID-19) ภายใต้โครงการ 
เราชนะ มีความแตกต่างจากมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือในรอบแรกอย่างไร และเพราะเหตุใดถึงได้มี 
ความแตกต่าง กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์รอบแรกมีการดูแลหรือมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร โครงการเราชนะเข้าถึง
ประชาชนได้มากหรือไม่ อย่างไร และประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย มีรอยรั่วหรือข้อบกพร่องหรือไม่ 
อย่างไร 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ มาตรการการให้การช่วยเหลือมีความแตกต่างระหว่างการเยียวยาในปี ๒๕๖๓ 
กับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ในรอบท่ี ๒ โดยในรอบปี ๒๕๖๓ มีการล็อกดาวน์ (Lockdown) 
ทั่วประเทศ จึงมีผลกระทบอย่างทั่วถึง กลุ่มแรงงานถูกเลิกจ้าง ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ เยียวยาในลักษณะ  
๓ เดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินสด ในรอบแรกและรอบ ๒ ใช้หลักการที่แตกต่างกันตรงที่ว่าในรอบแรก 
ใช้ลักษณะครอบคลุมอาชีพใดบ้าง ส่วนในรอบ ๒ เนื่องจากมีเวลาในการตรวจสอบฐานข้อมูล จึงใช้หลักการ  
๔ ประการ คือ ๑) มีหลักเกณฑ์ผู้ที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ เช่น อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน ๓ แสนบาท หรือเป็นผู้มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน  
๕ แสนบาท ๒) มีระบบการคุ้มครองทางสังคมแล้วจะไม่เข้าข่ายการได้รับสิทธิ เช่น กลุ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
กลุ่มโครงการคนละครึ่ง กลุ่มลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย (กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน) หรือกลุ่มประกันสังคม  



๓ 
 

๓) การใช้เทคโนโลยีในการโอนเงิน ไม่จ่ายเงินสดเนื่องจากลดการสัมผัสและลดการเดินทางไปถอนเงิน  และ  
๔) การบรรเทาความเดือดร้อนจริง ๆ กล่าวคือให้ใช้จ่ายในประเภทสินค้าและบริการที่จ าเป็น ผ่านแอปพลิเคชัน
กระเป๋าตังให้บริหารการใช้จ่ายระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินท่ีรัฐบาลให้  

กรณีการประเมินผล ในโครงการคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากท าให้เกิดความคึกคักทั้ง
ประชาชนและร้านค้ารายย่อย รวมทั้งโครงการเราชนะที่ใช้ในเรื่องของภาคบริการ แต่ถ้ามองในแง่ประโยชน์
การประเมินในเรื่องผลต่อเศรษฐกิจยังไม่มีตัวเลขระดับความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ส่วนรอยรั่วต่าง ๆ มีการ
ติดตามจากการใช้เงินผ่านระบบมือถือพบว่ามีคนที่เอาเปรียบหรือคนโกงในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ  เช่น 
โครงการเราชนะมีความผิดปกติในการท าธุรกรรมที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ กัน กรณีนี้ธนาคารกรุงไทยจะระงับสิทธิของ
ประชาชนคนนั้นและร้านค้าที่มีถุงเงินทันที จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือติดตามและ
ด าเนินคดีต่อไป 

๓. กระทู้ถาม ของ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ มีความล้มเหลวจากมาตรการการเยียวยาโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ในรอบ ๒ 
อาทิ ประชาชนบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ การลงทะเบียนของคนพ้ืนที่ห่างไกลกับธนาคาร การสวมสิทธิต่าง ๆ 
ประชาชนต้องการเงินสดเพ่ือน าไปใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเทอมลูก เหตุใดจึงไม่เยียวยาเป็นเงินสด ยกเลิกการใช้
หลักเกณฑ์ฐานภาษีได้หรือไม่ อย่างไร 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ ในโครงการเราชนะ ได้มีการลงพ้ืนที่และประเมินจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

มีการสอบถามผู้ได้รับสิทธิและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในรอบ ๒ ไม่ใช้เงินสดเนื่องจากให้ความส าคัญในเรื่อง
การลดการสัมผัสเงินสดและลดความแออัด กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ใช้บัตรประชาชนได้เฉพาะร้านค้าที่มีเครื่อง 
EDC (Electronic Data Capture) หรือเครื่องรับช าระเงิน แต่ต้องไปถ่ายรูปและยืนยันตัวตนก่อน หรือร้านค้า
ย่อยอ่ืนก็จะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว กรณีเรื่องของฐานภาษี เป็นการตรวจสอบรายได้ของผู้มีรายได้น้อย
เพ่ือดูขีดความสามารถในการช าระภาษี มีการตรวจสอบ ๒ ด้าน ทั้งในเรื่องผู้ที่อยู่ในระบบภาษี และเรื่องของ
ฐานเงินฝาก เป็นเพียงเกณฑ์ตรวจสอบเฉพาะรายได้ อย่างไรก็ตามในอนาคตต้องการให้ประชาชนได้ทราบว่า
การเสียภาษีเงินได้เป็นหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งในการที่จะเข้าถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของรัฐ ที่จะมีต่อไป 

๔. กระทู้ถาม ของ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี  
พรรคเพ่ือไทย (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 
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กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้ง

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม  
 ประเด็นค าถาม คือ จะมีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ อย่างไร 
และนับแต่เปิดส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไดจ้ัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้กับหน่วยงานหรือ
ประชาชน และมีเรื่องร้องเรียนมากน้อยอย่างไร 

 นายพุทธิพงษ์ ปุณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ มีการออกกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แตด่้วย
สถานการณ์โควิด เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ออกพระราชกฤษฎีกาเลื่อน
การบังคับบางหมวดบางมาตราออกไปก่อนเนื่องจากมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษ การเข้าไปตรวจ  
การปฏิบัติและการเตรียมตัวของภาคเอกชนหรือภาครัฐ ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคเอกชนในการเตรียมตัว
ทั้งอุปกรณ์และบุคลากรอาจท าได้ไม่ครบถ้วนและมีสถานการณ์โควิดที่มีความขัดข้องด้วยงบประมาณและอ่ืน ๆ 
จึงท าให้ต้องเลื่อนการบังคับใช้ออกไป ในส่วนของการตั้งส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการเลื่อน 
แต่อย่างใด ยังคงด าเนินการตามขั้นตอนการสรรหาและกระบวนการสรรหาประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้น 
ได้ออกระเบียบเพ่ือบังคับในหลายเรื่อง เช่น การปกป้องคุ้มครองข้อมูลประชาชน การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้
มีการตอบรับและป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น กรณีการให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการจัดสัมมนาอบรม
และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่ม เช่น ธุรกิจโรงแรม บริษัททัวร์ โรงพยาบาล และหน่วยงาน
ราชการ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นประจ าและมีการตอบรับอย่างดีมากมีหน่วยงานเข้ามาปรึกษาหารือเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ส าคัญ 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ าเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนน
หมายเลข ๒๒๑ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษถึงอ าเภอกันทรลักษ์ไปยังเชิงบันไดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
และถนนสาย ๒๐๘๕ จากอ าเภอกันทรารมย์ผ่านต าบลหนองงูเหลือมถึงอ าเภอกันทรลักษ์ 

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนา “บ่อพันขัน” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายคารม  พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม 
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 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายที่จะพัฒนา “บ่อพันขัน” ซึ่งเป็นพ้ืนที่แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญ  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ Unseen Thailand ของจังหวัดร้อยเอ็ดหรือไม่ อย่างไร หากท าได้จะสามารถ
ด าเนินการได้เม่ือใด อย่างไร 

 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กระทรวงจะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ให้ลงสู่ชุมชนทุก ๆ ชุมชนทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่า
จะเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือสิ่งที่เป็นเรื่องของพ้ืนบ้านต่าง ๆ ตามภูมิภาคต่าง ๆ หรือภาคต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
บ่อพันขนัจะได้ให้กรมการท่องเที่ยวกับทาง ทกจ. และทาง ททท. ไปท าการส ารวจพ้ืนที่ว่าสามารถพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่บ่อพันขันด้านใดได้บ้าง และให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว สินค้าโอทอป 
(OTOP) มีหรือไม่ อย่างไร พัฒนาสินค้าโอทอป (OTOP) โดยเฉพาะเรื่องของแพ็กเกจจิง (Packaging) ท าอย่างไร 
ให้ดูมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และต้องพัฒนาเรื่องของมัคคุเทศก์พ้ืนถิ่นหรือท้องถิ่นให้สามารถบรรยายหรือเล่าเรื่องให้
นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับพ้ืนที่ของบ่อพันขัน หรือบ่อพันขันซึ่งมีขนาด ๖x๑๒ นิ้ว เหตุใดจึงตักน้ าเป็นพันขัน
โดยที่น้ าไม่พร่องสักครั้งหนึ่ง ตักได้เรื่อย ๆ มีความเป็นมาอย่างไร ส่วนการด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการตั้งงบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถท าในเรื่องเชิงงบประมาณเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดให้ท่องเที่ยวได้ หากมีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เหลือจ่าย 
กระทรวงอาจน างบประมาณบางส่วนนั้นไปพัฒนาพ้ืนที่บ่อพันขันเบื้องต้น ทั้งนี้ต้องประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ 

พลต ารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพความพร้อมส าหรับการให้บริการ

แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอย่างไร  

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาประชาชนในจังหวัดยะลา หลักของการจัดการ 
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การแบ่งเขตสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลยะลาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ดูแล
ผู้ป่วยรับต่อมาจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน โดยส่วนกลางพร้อมที่ให้การดูแลการเพ่ิม
พ้ืนที่หรือจัดการเกี่ยวกับการรักษาให้ครอบคลุมและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงได้อนุมัติ
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งบประมาณโรงพยาบาลยะลาเป็นงบประมาณที่ท าเป็นตึกอุบัติเหตุอาคาร ๑๐ ชั้น จ านวน ๑ หลัง การรับบริจาค 
อาคารไตเทียม ๑ หลัง และยังได้รับงบประมาณเรื่องครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดล าดับความส าคัญของ
เขตสุขภาพ ทั้งด้านอาคารสถานที่และด้านบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ป่วย และการให้ผู้บริหารได้จัดการพ้ืนที่
ให้เต็มคาพาซิตี (Capacity) การดูแลประชาชนโดยรวมทั้งหมดจะมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันและให้
โรงพยาบาลชุมชน กับ รพ.สต. กับ อสม. ทั้งระบบในการดูแลทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นโรคเอ็นซีดี (NCDs) 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายประกาศให้จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอสวนผึ้ง 
พ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยังยืนหรือไม่ อย่างไร และมีนโยบาย
ในการที่จะประกาศให้กลุ่มจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดทางด้านการท่องเที่ยว 
ภาคกลางตอนล่างที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ศูนย์กลางการผลิตและผลิตสินค้า 
ภาคการเกษตรหรืออุตสาหกรรมปลอดภัยของภาคตะวันตกได้หรือไม่ อย่างไร 

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ขั้นตอนการด าเนินการที่จะให้ อพท. พัฒนาหรือท าการศึกษาในพ้ืนที่ดังกล่าว  
ต้องท าหนังสือยื่นเอกสาร ซึ่งปัจจุบัน อพท. ได้ประกาศพ้ืนที่พิเศษออกไปแล้วทั้งหมด ๖ เขต แต่จังหวัดราชบุรี
มีส่งเรื่องให้ท าการศึกษาเฉพาะที่อ าเภอด าเนินสะดวกเท่านั้น ส าหรับอ าเภอสวนผึ้งให้จังหวัดราชบุรีท าหนังสือ
มาที่ อพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ อพท. จะลงไปท าการศึกษาและส ารวจ ประเมินว่าเป็นการ
เหมาะสมหรือไม่ที่จะไปพัฒนาเป็นพ้ืนที่พิเศษต่อไป และทางกระทรวงเข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการแข่งขันการวิ่งเทรล (Trail) ที่อ าเภอสวนผึ้ง การส่งเสริมให้มี
การท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มจังหวัด คือเป็นดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่กิน อยู่ใช้ อยู่พักอาศัย ท าให้โรงแรมและ
ร้านอาหารมีรายได ้การขายสินค้าโอทอป (OTOP) ชุมชนมีรายได ้เพ่ิมหรือขยายเวลาการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ขอให้มีเมืองหลักและเมืองรองควบกันสัก ๒-๓ จังหวัด เพ่ือเชิญให้คนมีโอกาสไปท่องเที่ยวแล้วได้ใช้เวลาจับจ่าย
ใช้สอยในกลุ่มจังหวัดมากขึน้ 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความม่ันคงในอาชีพและสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาใน
ต าแหน่งอัตราจ้าง 

รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ มีแนวทางอย่างไร รวมทั้งเกณฑ์อัตราก าลังที่วางไว้จะให้เป็นจริงได้สมบูรณ์
เมื่อไร หรือจะเริ่มต้นเมื่อไร แล้วมีแผนงานในระยะในลักษณะที่เป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้าขึ้น อย่างไร และต้องการ
เห็นความส าเร็จของการท างานในการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้หรือไม่ อย่างไร 
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 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด แนวทางที่จะ
แก้ไขปัญหาแบบอย่างยั่งยืน ปัญหาเรื่องฐานข้อมูลของจ านวนโรงเรียนที่เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการก าลัง
พัฒนาโรงเรียนหรือมีแผนบูรณาการการศึกษาทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัด เพ่ือท าให้เป็นมาสเตอร์แพลน (Master 
Plan) ต าแหน่งที่มีความจ าเป็นและมีความจ าเป็นที่จะจ้างระยะยาวคือต าแหน่งใดบ้าง การใช้แผนระยะสั้นหา
งบประมาณมาสนับสนุนอัตราจ้าง ณ ปัจจุบันสมควรที่จะได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่าและมีความก้าวหน้าในชีวิต 
เช่น พนักงานราชการครบ ๓ ปี มีสิทธิสอบวิธีพิเศษ การท าสัญญาจ้างให้มีความต่อเนื่อง มีประกันสังคม  
ซึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เห็นชอบและมีงบประมาณจัดสรรมา 
ให้คุ้มค่ากับต าแหน่งนั้น ๆ จ านวน ๑,๒๐๐ อัตรา ส านักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
โรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนสแตนด์อโลน (Stand Alone) จ าเป็นจะต้องมีผู้บริหารโรงเรียน และหวังว่าเป็น
ผู้บริหารที่มีคุณภาพท่ีสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาไปได้ 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การทบทวน แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ คือ ตามที่ได้ประกาศปรับเปลี่ยนวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท าให้มีปัญหาและสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลดังกล่าว มีแนวทางในการทบทวน แก้ไขหลักเกณฑ ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หรือไม่ 
อย่างไร 

 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาคือ บุคลากรครู การให้ความส าคัญ 
กับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครู ประเด็นหนังสือ ว ๑๗ และ ว ๒๑ ซึ่งไม่สามารถไปแก้ไขได้ ประเด็นหนังสือ ว ๑๓ 
มีการสั่งการให้มีการทบทวนหรือหาวิธีเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การหาทางออกอ่ืนหรือแนวทางเพ่ือจะให้ได้รับ
การพิจารณา แต่ไม่สามารถท าได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เรื่องวิทยฐานะใหม่ต้องมีการคงไว้เพ่ือ
ความก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินเดือน และเพ่ือให้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับปรุงวิธีน าเสนอวิธีการเรียนการสอน
ผ่านระบบเทคโนโลยีหรือว่าใช้เครือข่ายดิจิทัล (Digital) สมาร์ตคลาสรูม (Smart Classroom) ผลการเรียน 
การสอนของนักเรียนเป็นตัววัดผ่านระบบเทคโนโลยี และแนวทางของการได้วิทยฐานะเปิดโอกาสของครูให้มี
ความก้าวหน้าที่ไปถึงจุดสูงสุดได้ไม่แตกต่างจากสายบริหาร เป็นการท างานบูรณาการทั้งระบบเพ่ือท าให้คุณภาพ
ของการศึกษาเกิดขึ้นในสถานศึกษาและขณะเดียวกันให้ขวัญและก าลังใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๕. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๙ ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ด้านทิศใต้ เส้นทาง
บางขุนเทียน – บางนา  

นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 

๖. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยะลาตามแผนงาน 
นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง 

กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 
 
 .... 
 

๑. (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล  
นายปิยะ  หาญวรวงศ์ชัย นายวรัชญ์  ครุจิต นายวินัย  ดะห์ลัน นายพานิชย์  เจริญเผ่า ผู้แทนจากคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  และอนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่เห็นทางออกในการแก้ปัญหาการทุจริต และมีการทุจริตกัน
มากยิ่งขึ้น 

ด้านกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม ต ารวจเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
แต่กลับใช้มาตรา ๔๔ ให้การแต่งตั้งมาอยู่กับนายกรัฐมนตรี พนักงานสอบสวนถูกท าลายแท่งสอบสวน 
เขาจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ใช่ตามค าสั่ง จากนั้นต้องพิสูจน์ พนักงาน
สอบสวนไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ด้านการศึกษา การเพ่ิมอาชีวะและอุดมศึกษา ต้องมองในภาพกว้าง รวมทั้งระยะสั้น ระยะยาว 
ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง ควรสร้างกรอบ สร้างทิศทางที่จะเดินไป
ข้างหน้า จะมีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด หรือไม่ อย่างไร การผลิตครูจะเป็นระบบผลิต ระบบปิด หรือ
ระบบเปิด ควรต้องคิดสร้างแนวไว้ 

ด้านเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ ามาก แต่คิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลสูงถึง  
๒๕ เปอร์เซ็นต์ ค่าไฟฟ้าแพง รัฐอยู่ในสาธารณูปโภคมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เกิดกว่าที่รัฐธรรมนูญก าหนด  
การกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินออกโฉนด ประมาณ  
๓๔ ล้านฉบับ พบว่าประมาณ ๒๘ ล้านโฉนดกว่ามีคนถือครองที่ดินไม่ถึง ๕ ไร่ จ านวน ๕-๑๐ ไร่ มีแค่  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
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๓.๓ ล้านคน จ านวน ๑๐-๕๐ ไร่ มี ๒.๖ ล้านคน แต่ ๕๐ ไร่ขึ้นไป มี ๔๙,๐๐๐ แปลง ที่ส าคัญอย่างยิ่งพบว่าคน
มีโฉนดที่ดินแค่ ๑๗ ล้านคน จาก ๖๗ ล้านคน เมื่อมองที่ดินเป็นปัจจัยส าคัญเรื่องท่ีดินจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง 

ด้านพลังงาน การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างกลไกราคาที่เป็นธรรม ในส่วนพลังงาน 
ทางเลือกซ่ึงก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ปาล์ม เป็นอย่างมาก แต่ถูกปลดความส าคัญ
ของพลังงานทางเลือกจากแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลออก ดังนั้น ค าจ ากัดความค าว่า น้ ามันเชื้อเพลิง จึงต้องมา
จากปิโตรเลียมเท่านั้น ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานทางเลือกเป็นอย่างมาก 

กรรมการปฏิรูปประเทศ ตอบชี้แจง 
จะได้รวบรวมและน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แจ้งไปยังคณะกรรมการแต่ละด้าน 

และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งจะรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๒. รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและเข้าแห่งประเทศไทย 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการ

ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย นางเศรษฐสุดา  ตุลยธัญ และนางสาวสดใส  
พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
และอนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  

รายงานหนี้สูญ เอ็กซิมแบงก์ (EXIM Bank) จะจ าหน่ายอย่างไรและเป็นหนี้อะไรบ้าง ผู้ตรวจสอบ
บัญชีสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินการต่อเนื่องของผู้บริหารและ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ คือมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ (สถานการณ์รัฐประหารในเมียนมา) ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
เอแอลเอ็ม (ALM) ระมัดระวังขนาดไหน ขอให้เน้นเรื่องการปฏิบัติตามจีอาร์ซี (GRC) ครับ ของโอซีอี (OCE)  
โอเพน คอมโพเนนต์ แอนด์ อีเทก กรุ๊ป (Open Component and ETEC group) ที่ก าหนดไว้ในเรื่องนี้ในการ
บริหารความเสี่ยงนี้ให้ครบถ้วน 

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รัฐสภาได้มีการอนุมัติให้สัตยาบันกับทางรัฐบาลไปท าสัญญาที่ได้
ท าสัตยาบันกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียที่เรียกกันว่า อาร์เซ็ป (RCEP) ทางเอ็กซิมแบงก์ (EXIM Bank) ได้มีการ
เตรียมรับกับเรื่องนี้อย่างไร ที่จะให้เอกชนไทยได้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการให้เอสเอ็มอี (SMEs) ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการเปิดตลาดใหม่ หรือเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยง 

รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจง 
งบการเงินในปี ๒๕๖๒ ในส่วนของรายการของหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเนื่องมาจาก

อัตราการกันเงินส ารองของลูกหนี้บางรายได้มีอัตราที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งธนาคารได้ท าการกันเงินส ารองตามอัตราที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ก าหนดไว้
อย่างเป็นไปตามมาตรฐานทุกประการ ในส่วนของการกันเงินส ารองที่เพ่ิมขึ้นนั้น ในปัจจุบันลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว
หรือบางรายดังกล่าวนั้นได้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ได้
พิจารณาที่จะยังคงเรื่องของการกันเงินส ารองเอาไว้ในระยะหนึ่งก่อน จึงจะท าการปลดเป็นลูกหนี้ปกติตาม
หลักการของธนาคารแห่งประเทศไทย 



๑๐ 
 

ในส่วนของถ้อยค าของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นถ้อยค ามาตรฐานของผู้สอบบัญชีจะเป็นเรื่องของการ
แสดงความเห็นว่าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ ธสน. ณ เวลาที่ตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งถ้อยค าดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในท้ายการตรวจสอบบัญชีทุกครั้งที่จะมีการตรวจสอบ 

ในส่วนของมาตรการที่ปัจจุบันธนาคารได้มีการสนับสนุนให้กับผู้ส่งออกและผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะผู้ส่งออก ยกตัวอย่างในกรณีของเงินบาทแข็ง ในส่วนของเงินบาทแข็ง ที่ผ่านมาธนาคารได้มีโครงการ
ที่ช่วยในเรื่องของการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ส่งออกได้เข้ามาใช้บริการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์เกือบทุกธนาคาร โครงการนี้ได้ผ่านการด าเนินการมาถึง ๓ รุ่นแล้ว ถ้าตามชื่อของ
โครงการที่ใช้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์เราเรียกว่าโครงการเอฟเอ็กซ์ออปชัน (FX Option) เป็นโครงการที่ประกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ส่งออกผ่านเครื่องมือทางการเงินที่จ าเป็น อีกมาตรการหนึ่งซึ่งธนาคาร
ได้น าเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทแข็ง คือมาตรการการน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
เนื่องจากมองว่าในเวลาที่เงินบาทแข็ง การน าเข้าเครื่องจักรเมื่อคิดต้นทุนเป็นเงินบาทจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะ
ถูกลง ดังนั้น ธนาคารจึงมีโครงการนี้น าเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนไปแล้วระยะหนึ่ง ดอกเบี้ยอยู่ใน
อัตราที่เป็นดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าตลาด มีรัฐบาลให้การสนับสนุนในส่วนของดอกเบี้ยส่วนต่างจากต้นทุนของ ธสน. 
ปัจจุบันได้อนุมัติไปแล้ว ๑,๕๐๐ ล้านบาท 

๓. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างระราชบัญญัต ิ
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (รายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

๕. รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประปี ๒๕๖๒  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดี 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางกุสุมา  พนอนุอุดมสุข นางอรียาพร อรุณเนตร และนายกรณรงค์  
เหรียนระวี ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  และอนุญาตให้สมาชิก
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  

ตลอดกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังมีการเรียกร้องความยุติธรรมจากการละเมิดทางเพศ 
หรือการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวตลอดมา อีกทั้งยังมีผู้หญิงที่ยอมรับได้ถ้าคู่ของตนเองใช้ความรุนแรง 
กับตนสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่มีอยู่มากมายในประเทศบนพ้ืนฐานสังคมชาย 
เป็นใหญ่และบนพ้ืนฐานที่ผู้หญิงยังตกอยู่ในสภาวะยังต้องพึงพิงโดยกายภาพ จิตใจ ฐานะ กับผู้ชายหรือคนที่
เป็นคู่ของตนเอง ระบบการรับแจ้งเหตุของรัฐจะต้องมีระบบที่ตอบสนองทางออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น  



๑๑ 
 

ต้องมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ (Monitor) ในโลกโซเชียล (Social) เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ท าการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อมีคนแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงเพ่ือขอความช่วยเหลือ ต้องมีการจัดท า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ต้องจัดให้มีการสร้างชุมชนและครอบครัว 
ที่เข้มแข็งเป็นฐานของครอบครัว การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญเพราะครอบครัวเป็นต้นตอของ
ปัญหา หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น 

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มีการถาม 
ไปยังหน่วยงานทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ กว่าหน่วยงาน ซึ่งจะต้องรื้อปรับแก้กฎหมายนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้า 
หรือไม่อย่างไร จะน ามาให้สภาพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวเมื่อใด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้อง
กับเด็ก เยาวชน สตรี แก้ไขปัญหาความรุนแรงให้มีตัวเลขลดลง และต้องลดลงทุกปี ๆ ไม่ใช่ลดบ้างขึ้นบ้าง 
รวมทั้งในชั้นต ารวจ อัยการ และศาล ต้องมีการด าเนินการในการช่วยเหลือขัดเกลากลุ่มประชาชนที่เดือดร้อน
ในปัญหาความรุนแรง 

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตอบชี้แจง 
ในส่วนระบบฐานข้อมูล ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ขณะนี้ได้มีการบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ระหว่าง
การจัดท าแฟมิลีบิ๊กดาต้า (Family Big Data) จะเป็นส่วนที่จะช่วยได้อย่างมากในการที่จะท าข้อมูลออกมา 
ในลักษณะที่เป็นข้อมูลของประเทศ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วน ในส่วนของแพลตฟอร์มใหม่ ๆ 
ได้จัดท าแฟมิลีไลน์ (Family line) เพ่ือเป็นช่องทางแชตบอต (Chat bot) ให้ค าปรึกษา และรับการแจ้งเหตุให้
ความช่วยเหลือ ในส่วนกลไกที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง มีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ทุกจังหวัด มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และท่ีส าคัญยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่จะบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องนี้ ในส่วนการ
ด าเนินงานรองรับการแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ยก 
ร่างกฎหมายลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการตั้งคณะท างานประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ือมาพิจารณาในรายละเอียด
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นมา ส่วนกลไกที่ใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนตามกฎหมายส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมได้ท าหนังสือไปยังส านักงาน ก.พ. ขอรับการ
สนับสนุนบุคลากรทั้งที่เป็นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนิติกร อยู่ระหว่างรอค าตอบจากทางส านักงาน 
ก.พ. แต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่รอการสนับสนุนอัตราก าลัง ทางกรมก็ใช้ช่องทางของการจ้างพนักงานไป
สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้ง ๗๖ จังหวัดด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 



๑๒ 
 

 
 
 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหาร
จัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยสิทธิ กิตติวิบูลย์ เป็นกรรมาธิการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร 
เนาวนนท์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง  

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายภิเศก  สายชนะพัน และนายจาตุรนต์  เอ่ียมโสภา เป็นกรรมาธิการแทน 
นายไพศาล  ชโนวรรณ และนายบัณฑิต  อับดุลบุตร 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
๑ ต าแหน่ง  

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ เป็นกรรมาธิการแทน นายเทพไท  เสนพงศ ์

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นกรรมาธิการแทน นายวรภพ  วิริยะโรจน์ 

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง  

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นกรรมาธิการแทน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

๖. ที่ประชุมเห็นชอบ ใหเ้ปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเปลี่ยนจาก พลต ารวจตรี สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ เป็น พันต ารวจเอก เสวก  
อรุณรุมแสง ตามท่ีมีสมาชิกฯ เสนอ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๒ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  


